

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

TNP – พักใหญ่ เก่งกำไรแบบเล็กๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันนี้ จั่วหัวไปนอกเรื่องกันหน่อยนะครับ ก็เขียนมาหลายวันแล้ว ในเรื่องของ

คดีหรือข้อคิดการลงทุน ซึ่งจริงๆ มีอีกมากมาย ที่ควรรู้ ไม่ว่าจะมาจากตำรา หรือว่ามาจากตำนานห้องค้า... ในตำรานั้น หาอ่านได้ทั่วไป แต่ที่เป็นตำนาน อาจจะต้องฟังต่อๆ กันมา มีจริงหรือไม่จริง ก็สามารถพิสูจน์กันได้ในตลาดของจริงนั่นแหละครับ... บางท่านก็อาจจะเคยได้ยินจากรายใหญ่ บางท่านก็อาจจะเคยได้ยินที่เขาเอามาเล่าเสริมไว้ในห้องเรียนเรื่องหุ้น ซึ่งเหนือเมฆว่า ล้วนแต่เป็นความรู้ที่เราต้องควรเก็บไว้บ้างก็ดี อย่างของเหนือเมฆเอง ก็แค่เป็นแนวทาง หรือเป็นอีกมุมมองหนึ่ง ที่เอามาปรับใช้ แล้วเห็นว่าใช้ได้ หรือพอที่จะเอาตัวรอดในตลาดหุ้นได้ ก็เลยอยากถ่ายทอดหรือเป็นการแบ่งปัน แשרประสบการณ์กันไป ก็อย่างที่กล่าวไว้บ่อยๆว่า เล่นหุ้น ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์... ศาสตร์ได้จากไหน อย่างไร แล้วศิลป์คืออะไร หาได้จากที่ไหน เหนือเมฆกล่าวไปแล้ว หากท่านใดที่ยังขาดในสองสิ่งนี้ เอาไว้คงได้มีโอกาสเข้าอบรม หรือร่วมทำ Workshop กันในเร็ววัน นี้... วันกลับมาเข้าเรื่องที่จะจั่วหัวในวันนี้กันต่อดีกว่า ที่จั่วหัวแบบนี้ ก็คงจะต้องกล่าวว่า แนวโน้มของตลาด หรือ SET Index ไม่น่าไว้วางใจซักเท่าไรเลย ระดับ 1630 หลุดลงมาแบบนี้ แล้วที่ระดับ 1620 จะรับไหวไหม... ซึ่งโอกาสไหวก็มี แต่มีน้อยกว่าโอกาสที่จะรับไม่ไหวนี้สิ เริ่มจะมีมากกว่า นั่นก็แปลว่า อาจจะต้องลงไปวัดกันที่ตัวเลขกลมๆ หรือตัวเลขจิตวิทยาที่1600 กันอีกระลอกแล้วละครับ... แล้วก็ขอล่าวไว้ก่อนเลย ถ้าจะลงไปแบบนี้ เหนือเมฆไม่ชอบเท่าไร เพราะจะพาให้แนวโน้มใหญ่ ดูไม่ดี

ดูตามเกม... แม้ว่าที่ผ่านมา จะเล่นเกมแบบไม่น่าโสภานเท่าไรนัก คือมาแรง New High

แล้วพอวันต่อไป นิ่งสนิท หรือไม่ก็ออกด้านข้างกันทุกที... แต่คงไม่ทำอะไรไปละมั้ง (ต้องหักหลัง)

แนวรับ : ... 2.24-2.20 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 2.10 ยังน่าซื้อเก็บ**

เป้าหมาย : ... 2.60-2.80 หรือรอบนี้ **อาจจะหวังได้ถึง 3+/-**

Price Chart...(TNP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TNP... จะว่าไปแล้ว รูปแบบโครงสร้าง หรือ Price Pattern ก็เป็นเชิงบวก ไม่ว่าจะโครงสร้างย่อย หรือโครงสร้างใหญ่... อีกทั้งสัญญาณแนวโน้มจาก MA. ไม่ว่าจะระยะสั้น หรือ ระยะกลางๆ ขึ้นไป ก็ยังดูดี หรือมีแนวโน้มที่ยังมีโอกาสไปต่อได้อีก การแกว่งตัวใดๆ ที่ไม่ลงมามากกว่า 2.10 เสียก่อน โอกาสเล่นทางขึ้น ยังมี หรือวันนั้นจะเล่นเปิดแล้วไม่ขึ้น หรืออื่นๆ ก็ยังน่าเก็บไว้รอการขึ้นในวันต่อๆ ไปได้ เพียงแต่อย่าหลุด 2.10 ...แล้วถ้าจะเปิดแรงๆ ระดับเหนือ 2.28-2.30 เลยละ นั่นก็ยิ่งเรียกว่า ยังน่าตามหน้าได้เสียด้วยซ้ำ เพราะเป้าที่ระดับ 2.60-2.80 หรือ แม้แต่ 3+/- ก็ยังเรียกว่า คຸ້ມกับการเก็งกำไร... (ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานเลยนะเนี่ย)